



ที่ ขบ ๕๒๓๑๒ / ๒๐๐๕

เมืองพญา  
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการคัดเลือกเพื่อรับโอนสายงานบริหารท้องถิ่นและการรับโอนสายงานอำนวยการท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเมืองพญา เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกเพื่อรับโอนสายงานบริหารท้องถิ่นและการรับโอนสายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เมืองพญาได้ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งพนักงานเมืองพญาสายงานบริหารที่ว่างจำนวน ๒ตำแหน่ง ได้แก่ ๑) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพญา สาขาเกาะล้าน (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) โดยวิธีคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพญาตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพญาในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) โดยวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เนื่องจากการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการครบกำหนด ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ ดังนั้น เมืองพญาจึงประกาศยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพญาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพญา สาขาเกาะล้าน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(อนันต์ เจริญชาติศรี)

นายกเมืองพญา



## ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกเพื่อรับโอนสายงานบริหารท้องถิ่นและการรับโอนสายงานอำนวยการท้องถิ่น

ตามที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งพนักงานเมืองพัทยาสายงานบริหารที่ว่างจำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ๑) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) โดยวิธีคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยาในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) โดยวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

เนื่องจากการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการครบกำหนด ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๔-๙๙-๑๑๐๑-๐๐๕ และยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๔-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ เพื่อรายงาน ก.เมืองพัทยาทราบและรายงาน ก.ท. ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(อนันต์ เจริญชาศรี)

นายกเมืองพัทยา